

ระวังอันตรายจากสารตะกั่ว ก๊วยเจียบบนความสนุก



หลายคนคงเคยพบเห็น “หน้ากากพลาสติกรูปการ์ตูน” ที่มีวางขายทั่วไปในท้องตลาด โดยเฉพาะตลาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวย้อนยุค เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มเด็กเล็กและนิยมเล่นกันมากทั้งในสมัยก่อนและปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ที่นำมาเล่นอาจไม่เคยสังเกตเห็นว่า มักจะมีสีที่เพี้ยนที่อยู่บนหน้ากากติดที่นิ้วมือขณะหยิบจับของเล่นดังกล่าว รวมทั้ง เมื่อทดลองใส่หน้ากากอาจได้กลิ่นของสารเคมีด้วย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยสินค้าดังกล่าวจัดเป็นของเล่นทั่วไป มี

มาตรฐานบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก. 685-2550

ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้าประเภท “หน้ากากพลาสติกรูปการ์ตูน” ตามตลาดนัดและตลาดล่างทั่วไป พบว่า สินค้ามีการติดฉลากทั้งที่มีและไม่มีเครื่องหมาย มอก. 685-2550 ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นๆ ไม่พบรายชื่อบริษัทตามที่ระบุบนฉลาก และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไม่พบสารในกลุ่มพาทาเลต ส่วนปริมาณโลหะหนักที่พบก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยการสุ่มตรวจสินค้าของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พบสารตะกั่วจากสีที่ใช้เคลือบบนหน้ากากปนเปื้อนสูงถึง 24,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมากกว่าที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดถึง 266 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่าสินค้าทำจากพลาสติกอ่อนและมีการเคลือบหรือพ่นสีทับ ซึ่งในกระบวนการผลิตพลาสติกอ่อนส่วนใหญ่มักจะมีการเติมสาร “พาทาเลต” ซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีความเป็นอันตรายโดยอาจก่อให้เกิดมะเร็ง หรือส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเล่นของสหภาพยุโรปได้มีการห้ามใช้สารพาทาเลตเป็นส่วนผสมในของเล่นเด็กที่ทำจากพลาสติกอ่อน และสำหรับตะกั่วจะไม่แสดงความเป็นพิษในทันทีทันใด แต่จะสะสมอยู่ในร่างกายจนแสดงความเป็นพิษออกมา โดยจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น เบื่ออาหาร ท้องผูก เป็นตะคริวหน้าท้อง และมีผลต่อระบบประสาท เช่น ในผู้ใหญ่จะเป็นอัมพาต ไม่มีแรง ในเด็กจะมีอาการทางสมอง หดสติ จนอาจถึงขั้นเสียชีวิต เป็นต้น ส่วน โครเมียม หากได้รับในปริมาณสูงเกินกว่าที่ร่างกายจะยอมรับได้ ก็จะทำให้เกิดภาวะพิษโครเมียมได้ทั้งในแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุโพรงจมูก ตาแดง น้ำตาไหล คัดและแสบจมูก หากเรื้อรังอาจก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกซื้อหน้ากากพลาสติกรูปการ์ตูน โดยตรวจสอบฉลาก ชื่อผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า รวมถึงเครื่องหมาย มอก. ทั้งนี้หากไม่แน่ใจ ก็ไม่ควรเลือกซื้อมาให้เด็กเล่นเพราะอาจได้รับอันตรายจากสารตะกั่วและสารปนเปื้อนอื่นๆ โดยไม่รู้ตัว

ข้อมูล : ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

